

TÓM TẮT THAY ĐỔI NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

Vào ngày 9/3/2023, CTCP Chứng khoán Bản Việt đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật có liên quan, Công ty có thực hiện điều chỉnh nội dung của một số tài liệu. Chi tiết sửa đổi cụ thể như sau:

Tài liệu	Nội dung công bố thông tin vào ngày 9/3/2023	Nội dung cập nhật tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – 30/3/2023
Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023	Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu cán bộ công nhân viên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ công nhân viên của Công ty với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.	Khoản b Điều I “Phương án phát hành” Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cán bộ công nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (Cổ Phần Cần Phân Phối): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí và thực hiện phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các đối tượng khác là cán bộ công nhân viên với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023		Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU” Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.

<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>		<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/điều chỉnh giấy phép có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2023</p>		<p>Điều V “ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU”</p> <p>Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.</p>
<p>Tờ trình V/v phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán</p>	<p>Điều VI “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN”</p>	<p>Điều VI “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN”</p>

bộ công nhân viên năm 2023	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
----------------------------	--	--